

## บทที่ 5

### สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของคนพิการในเขตเทศบาลตำบลตาโจ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามลำดับ ดังนี้

1. ความมุ่งหมายของการวิจัย
2. วิธีดำเนินการวิจัย
3. สรุปผลการวิจัย
4. อภิปรายผล
5. ข้อเสนอแนะ
  - 5.1 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
  - 5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

#### ความมุ่งหมายของการวิจัย

เพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของคนพิการในเขตเทศบาลตำบลตาโจ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

#### วิธีดำเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มจากประชากรคนพิการที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตาโจ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 210 คน แล้วทำการสุ่มให้กระจายไปตามชุมชนต่างๆ ตามสัดส่วน โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แล้วนำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับคนพิการ เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 30 คน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง แล้วนำมาหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9263

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ออกหนังสือถึงนายกเทศมนตรีตำบลตาจ่ง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย ดำเนินแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง เพื่อนำกลับมาตรวจสอบหา ความสมบูรณ์ และความถูกต้องของแบบสอบถาม แบบสอบถามจำนวน 210 ฉบับ เก็บรวบรวม มาได้ 210 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการ วิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ แล้วนำเสนอข้อมูลเป็นตาราง แสดงจำนวนร้อยละ

4.2 การศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของคนพิการในเขต เทศบาลตำบลตาจ่ง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบคำอธิบาย

4.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นคำถามปลายเปิด นำมาวิเคราะห์ เหิงเนื้อหาโดยจัดคำตอบเข้าประเด็นเดียวกันแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ เสนอข้อมูลเป็นตาราง ประกอบคำบรรยาย

### สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัยเรื่องความต้องการสวัสดิการสังคมของคนพิการในเขตเทศบาลตำบลตาจ่ง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้

1. ความต้องการสวัสดิการสังคมของคนพิการในเขตเทศบาลตำบลตาจ่ง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านนันทนาการและกีฬา อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับมาก โดย เรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาค่า ได้ดังนี้ ด้านบริการทางสังคมทั่วไป ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการงานและรายได้ ด้านการศึกษา และด้านนันทนาการและกีฬา ตามลำดับ
2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ต้องการเบี้ยยังชีพ คนพิการในอัตราที่เพิ่มขึ้น รองลงมา คือ ต้องการเงินทุน และอุปกรณ์ ในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ และต้องการ การดูแลเอาใจใส่จากเทศบาลตำบลตาจ่ง มากกว่าเดิม ตามลำดับ

## อภิปรายผล

จากผลการศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของคนพิการในเขตเทศบาลตำบลตาจวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 5 ด้าน ทำให้ทราบถึงความต้องการสวัสดิการสังคมของคนพิการในเขตเทศบาลตำบลตาจวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นแนวทางที่จะส่งเสริมให้คนพิการ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีประเด็นที่ค้นพบอันจะเป็นข้อมูลให้เทศบาลตำบลตาจวง และองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นๆ นำไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานต่อไป ซึ่งสามารถอภิปรายผล ดังนี้

1. จากการศึกษา ความต้องการสวัสดิการสังคมของคนพิการในเขตเทศบาลตำบลตาจวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริการทางสังคมทั่วไป ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการงานและรายได้ ด้านการศึกษา และด้านนันทนาการและกีฬา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ด้านการบริการทางสังคมทั่วไป เนื่องจากครอบครัวคนพิการ เป็นครอบครัวที่ยากจน รายได้ของผู้ดูแลและสมาชิกในครอบครัวมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตได้เหมือนบุคคลทั่วไป เทศบาลตำบลตาจวง มีหน้าที่ดำเนินการประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการสงเคราะห์ครอบครัว เพื่อให้การช่วยเหลือ แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ จึงทำให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ ไม่ครอบคลุม และไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงทำให้คนพิการยังคงมีความต้องการมาก ส่วนด้านสุขภาพอนามัย คนพิการที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตาจวง ไม่ได้รับการดูแลในด้านการแพทย์จากหน่วยงานภาครัฐเท่าที่ควร ซึ่งคนพิการมีความจำเป็น เป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการแพทย์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป เทศบาลตำบลตาจวง มีบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยการช่วยเหลือรถรับ-ส่ง เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ในการขอรับบริการรถรับ-ส่ง มีขั้นตอนในการขอรับบริการมาก ทำให้เกิดความล่าช้า จึงทำให้คนพิการมีความต้องการในด้านนี้มาก ส่วนด้านการงานและรายได้ เทศบาลตำบลตาจวง ดำเนินการจัดให้มีการฝึกอบรบอาชีพสำหรับคนพิการ คนพิการส่วนมากมีความพิการเป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ไม่มีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับคนพิการ และอาจเป็นเพราะคนพิการมีอายุมาก และมีฐานะยากจน จึงไม่มีงบประมาณ ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ทำให้ไม่มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว อีกทั้งผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัวมีรายได้น้อย การสร้างอาชีพให้แก่คนพิการและสมาชิกในครอบครัวจะได้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและสามารถทำให้คนพิการรู้สึกว่าคุณค่าไม่เป็นภาระของครอบครัวและชุมชนต่อไป จึงทำให้คนพิการมีความต้องการในด้านนี้มาก ด้านการศึกษา ในพื้นที่

เทศบาลตำบลตาจาง คนพิการส่วนใหญ่เรียนระดับประถมศึกษา และบางส่วนไม่ได้เรียนหนังสือ คนพิการที่ขาดโอกาสทางการศึกษา จึงมีความต้องการที่จะศึกษา ด้วยความพิการและฐานะยากจน ทำให้การเดินทางไปศึกษาศูนย์การเรียนรู้เพื่อคนพิการยากลำบาก คนพิการจึงอยากให้มีหน่วยบริการทางการศึกษาเคลื่อนที่มายังชุมชนตนเอง และมีผู้ให้คำปรึกษาทางการศึกษา คนพิการเห็นความสำคัญของการศึกษา ในปัจจุบันการศึกษาเปิดกว้างสำหรับให้คนพิการได้ศึกษาหาความรู้ รวมทั้งสถานศึกษาได้เปิดโอกาสให้มีการเรียนร่วมกันระหว่างคนพิการกับคนปกติ จึงทำให้คนพิการมีความต้องการมาก ส่วนด้านนันทนาการและกีฬา คนพิการหลายคนมีความสามารถต้องการที่จะให้สังคมยอมรับ การรวมกลุ่มจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมตามหลักศาสนา และการจัดกิจกรรมวันคนพิการ ซึ่งเทศบาลตำบลตาจาง เห็นความสำคัญของคนพิการ โดยนำคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมวันคนพิการของจังหวัดบุรีรัมย์ แต่ในระดับตำบล เทศบาลตำบลตาจางยังไม่ได้ดำเนินการให้มีการรวมกลุ่ม หรือตั้งเป็นชมรมคนพิการขึ้น ส่งผลให้ความต้องการของคนพิการยังไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณฤทัย เกตุหอม (2554 : 67) ได้ทำการวิจัย เรื่อง ความต้องการได้รับสวัสดิการทางสังคมของคนพิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี พบว่า ความต้องการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

## 2. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

2.1 จากผลการวิจัย ด้านสุขภาพอนามัย พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ คนพิการส่วนใหญ่มีปัญหา การเจ็บป่วยทั้ง โรคประจำตัว และ โรคที่เกี่ยวข้องกับความพิการของตนเอง ทำให้คนพิการมีความจำเป็นต้องใช้บริการทางการแพทย์ในการแก้ไขหรือปรับสภาพความพิการที่ทุกคนได้รับ เนื่องจากคนพิการในเขตเทศบาลตำบลตาจาง มีฐานะยากจน จึงต้องการให้มีบริการรถรับ-ส่ง คนพิการกรณีฉุกเฉิน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และต้องการได้รับสิทธิพิเศษในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล เช่น การได้รับการรักษาก่อนบุคคลปกติทั่วไป และต้องการให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพคนพิการในชุมชน ซึ่งส่งผลให้คนพิการมีความต้องการมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เอื้องทิพย์ ไตรบำรุง (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัย เรื่อง ความต้องการสวัสดิการสังคมของคนพิการในเขตเทศบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ความต้องการ ด้านสุขภาพอนามัย อยู่ในระดับมาก

2.2 จากผลการวิจัย ด้านการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ ส่วนใหญ่ครอบครัวคนพิการมีฐานะยากจน มีรายได้น้อยทำให้ขาดกำลังทรัพย์ในการศึกษาต่อ และเนื่องจากข้อจำกัดของความพิการ จึงเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการศึกษาเรียนรู้

สำหรับคนพิการ การศึกษาทำให้เป็นที่ยอมรับของสังคม มีความเจริญก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี สามารถนำความรู้จากการศึกษาไปประกอบอาชีพ ในปัจจุบัน คนพิการสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ เช่น เรียนรู้จาก คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อต่างๆ คนพิการจึงมีความต้องการที่จะศึกษาเรียนรู้ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งคนพิการในเขตเทศบาลตำบลตาจาง ต้องการทุนการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุภชัย ชัยวรกุล (2553 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัย เรื่อง ความต้องการ ได้รับสวัสดิการของคนพิการในตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบว่า ความต้องการ ด้านการศึกษา อยู่ในระดับมาก

2.3 จากผลการวิจัย พบว่า ด้านการงานและรายได้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ คนพิการในเขตเทศบาลตำบลตาจาง ส่วนมากไม่มีอาชีพ หรือมีอาชีพที่ไม่เหมาะสมที่จะสามารถเลี้ยงตนเองได้ ขาดวัสดุอุปกรณ์และทุนในการประกอบอาชีพ และขาดทักษะความสามารถเฉพาะด้านไม่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ ส่งผลให้คนพิการมีรายได้น้อยไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยคนพิการต้องการได้รับการสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพ และให้มีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับคนพิการ ซึ่งส่งผลให้คนพิการมีความต้องการมา สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ภคชล มัจฉา (2554 : 86) ได้ทำการวิจัย เรื่อง แนวทางพัฒนาการ ดำเนินงานให้บริการด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 คนพิการที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดตาก พบว่า ความต้องการด้านการงานและรายได้ อยู่ในระดับมาก

2.4 จากผลการวิจัย ด้านนันทนาการและกีฬา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ คนพิการในพื้นที่เทศบาลตำบลตาจาง ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ไม่ได้ ออกสู่สังคมมากนัก และสภาพความพิการของร่างกายไม่เอื้อต่อการเล่นกีฬา เทศบาลตำบลตาจาง ไม่มีการจัดตั้งชมรมคนพิการหรือให้การสนับสนุนการกีฬาสำหรับคนพิการ ซึ่งการจัดการแข่งขัน กีฬาประจำปีของเทศบาลตำบลตาจางมิได้จัดให้คนพิการมีส่วนร่วมในการแข่งขัน ซึ่งส่งผลให้ คนพิการมีความต้องการในด้านนี้ปานกลาง สอดคล้องกับ แนวคิดของคณะกรรมการส่งเสริม สวัสดิการสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แห่งชาติฉบับที่ 4 พ.ศ. 2545-2549 (2555) ได้กล่าวถึง ขอบเขตของงานสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ด้านนันทนาการ ประชาชนมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อการบันเทิง และการพักผ่อนหย่อนใจอย่างมีคุณภาพ

2.5 จากผลการวิจัย ด้านการบริการทางสังคมทั่วไป พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ในสถานการณ์สังคมเศรษฐกิจในปัจจุบันค่าครองชีพ ได้ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตมีราคาสูงขึ้น และคนพิการส่วนมากไม่ได้อยู่เพียงลำพัง ยังมีครอบครัวอยู่ร่วมกัน ความต้องการส่วนใหญ่ของคนพิการ ต้องการความช่วยเหลือด้านสภาวะที่ครอบครัว และต้องการได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการเพิ่ม อาจเนื่องมาจากรายได้เป็นปัจจัยพื้นฐานของชีวิตซึ่งจะนำไปสู่การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และเป็นสิ่งที่จะทำให้คนพิการมีโอกาสได้รับการตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ดารารัตน์ ทิพย์วงศ์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัญหาและความต้องการในการได้รับสวัสดิการความช่วยเหลือจากภาครัฐของคนพิการ ในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ในด้านการบริการทางสังคมทั่วไป อยู่ในระดับมาก

3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีจำนวนมากที่สุดคือ ต้องการเบี้ยยังชีพคนพิการในอัตราที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะปัจจุบันค่าครองชีพมีอัตราที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของคนพิการเพิ่มสูงขึ้น เบี้ยยังชีพคนพิการ 500 บาท ต่อเดือน จัดว่าน้อยมาก ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนพิการ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มาหะมะรุยี่ มะแซ (2554) ได้ทำการวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมคนพิการคนพิการสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการของคนพิการทางด้านเบี้ยยังชีพ และการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพหรืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพมีความต้องการสูง

### **ข้อเสนอแนะ**

จากการศึกษา ถึงความต้องการสวัสดิการสังคมของคนพิการในเขตเทศบาลตำบลตาจาง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการสวัสดิการสังคมของคนพิการในเขตเทศบาลตำบลตาจาง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อที่จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมของคนพิการในเขตเทศบาลตำบลตาจาง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

## 1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

1.1 จากผลการวิจัย พบว่า ความต้องการสวัสดิการสังคมของคนพิการในเขตเทศบาลตำบลตาจาง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการบริการทางสังคมทั่วไป ซึ่งด้านไหนที่ได้อยู่แล้วให้รักษาไว้เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น ดังนั้น เทศบาลตำบลตาจาง และผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการวางแผนจัดการบริการด้านสวัสดิการสังคม โดยเน้นความต้องการของคนพิการเป็นหลัก เพื่อจัดสวัสดิการสังคมของคนพิการให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะการบริการทางสังคมทั่วไปของคนพิการ เช่น ความช่วยเหลือด้านสงเคราะห์ครอบครัว ด้านการได้รับสิทธิประโยชน์ นอกจากนี้ต้องการให้มีอาสาสมัครบริการดูแลคนพิการ มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านคนพิการ และมีกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อช่วยเหลือคนพิการกรณีเจ็บป่วย เสียชีวิต จัดทำโครงการตามแผนงานเพื่อให้คนพิการได้รับความรู้ในเรื่องสวัสดิการต่างๆ โดยเฉพาะด้านบริการสังคมทั่วไป และควรมีการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้วางแผนในการดำเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมต่อไป

1.2 จากผลการวิจัย พบว่า ความต้องการสวัสดิการสังคมของคนพิการในเขตเทศบาลตำบลตาจาง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านนันทนาการ และกีฬา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ คนพิการคิดว่าเรื่องความต้องการด้านอื่นมีความสำคัญกว่า แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เทศบาลตำบลตาจาง ควรให้มีการจัดกิจกรรมวันคนพิการ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มคนพิการหรือชมรมคนพิการ เพื่อช่วยเหลือกันเอง ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมเพื่อให้เกิดความสามารถในการพึ่งตนเอง ช่วยพัฒนาความสามารถ ช่วยให้คนพิการมีโอกาสไม่น้อยกว่า คนปกติ และเพื่อให้คนพิการได้เห็นคุณค่าของตนเองและเป็นที่ยอมรับของสังคม

## 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาวิจัย ถึงความต้องการสวัสดิการสังคมของคนพิการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อื่น

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัย ถึงปัจจัย สภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไข ที่มีผลกระทบต่อการจัดสวัสดิการสังคมของคนพิการ ในพื้นที่เทศบาลตำบลตาจาง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และพื้นที่อื่น

2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการสังคมของคนพิการในพื้นที่เทศบาลตำบลตาจาง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และพื้นที่อื่น เพื่อที่จะนำไปสู่การตอบสนองความต้องการของคนพิการ ได้อย่างแท้จริง